

## TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

**Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2024) và 94 năm truyền thống công tác tuyên giáo tỉnh Đồng Tháp (1930 - 2024)**

*(Kèm theo Công văn số 500-CV/BTGTU ngày 25 tháng 7 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ)*

-----

### **A- 94 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2024)**

#### **I- SỰ KIỆN NGÀY 01 THÁNG TÁM VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG**

Cách đây 94 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cố động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 1/8". Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ "Ban Cố động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành". Từ đó, ngày 01/8 trở thành mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo.

Năm 2000, Bộ Chính trị khoá VIII lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư khoá X quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm *Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng*.

Trải qua lịch sử 94 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

#### **II- 94 NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẶ VANG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1930 - 2024)**

##### **1. Cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh, thời kỳ Mặt trận Dân chủ, cao trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám (1930 - 1945)**

###### ***1.1. Cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh***

Sau đợt kỷ niệm ngày 01/5 là đợt kỷ niệm Ngày Quốc tế đỏ 1/8, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc; Ban Cố động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 01/8, giải thích nguồn gốc chiến tranh đế quốc, kêu gọi chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào

giải phóng dân tộc. Thời gian này, công tác tuyên giáo chú ý đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống đế quốc. Hoạt động này có ảnh hưởng nhất định tới binh lính, ở một số nơi, binh lính đã không bắn vào quần chúng trong các cuộc biểu tình.

Từ cuộc đấu tranh của nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh đã phát triển thành cuộc nổi dậy của quần chúng, thành lập chính quyền Xô Viết. Công tác tuyên truyền trong nhân dân đã được tiến hành công khai, sâu rộng, trọng tâm là tuyên truyền các chính sách của cách mạng: Xoá nợ, giảm tô, chia lại công điền cho nông dân, thủ tiêu mọi thứ thuế, ban bố các quyền dân chủ, xử án bọn phản động, bãi trừ hủ tục, tổ chức học văn hoá...

Để đối phó với tình hình, bọn đế quốc và tay sai điên cuồng phản công, liên tiếp mở các cuộc hành quân đàn áp và dùng nhiều thủ đoạn chia rẽ, lừa bịp. Điển hình cho sự tàn bạo là vụ ném bom tàn sát cuộc biểu tình của nhân dân huyện Hưng Nguyên ngày 12/9/1930. Công tác tuyên truyền được đặc biệt coi trọng "Luôn luôn tuyên truyền, tuyên truyền nữa, luôn luôn có những cuộc nói chuyện và những cuộc nói chuyện nữa để cổ vũ, thúc đẩy quần chúng hy sinh cho sự nghiệp chung".

### ***1.2. Thời kỳ Mặt trận Dân chủ***

Thời kỳ này, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo ra một cao trào cách mạng sôi nổi. Công tác tuyên giáo đã gắn chặt với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đấu tranh cho tự do, dân chủ, cải thiện đời sống và hoà bình, chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh... tạo điều kiện cho đường lối, chủ trương của Đảng đi vào quần chúng rộng rãi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hoá dân tộc, cổ vũ mạnh mẽ khí thế của phong trào cách mạng, tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiến bộ tham gia vận động cách mạng.

### ***1.3. Cao trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám (1939 - 1945)***

Công tác tuyên giáo trong thời kỳ 1939 - 1945 đã gắn chặt và phục vụ thiết thực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc rất oanh liệt và thắng lợi rất vẻ vang của nhân dân ta. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo thực sự là những chiến sĩ xung kích, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy cao độ lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc, nổi dậy tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ của đế quốc và tay sai, góp phần thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945.

## **2. Công tác tuyên giáo tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)**

### ***2.1. Công tác tuyên giáo tham gia bảo vệ chính quyền xây dựng xã hội mới (1945 - 1946)***

Công tác tuyên giáo lúc này tập trung giáo dục ý chí kiên cường, bất khuất, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững lời thề "*Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập*", tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền cách mạng và Mặt trận Việt Minh sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ độc lập, tự do; cổ vũ nhân dân thực hiện ba nhiệm vụ lớn: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Ở miền Nam, công tác tuyên truyền đã được tiến hành sâu rộng nhằm nâng cao ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng.

Ngày 25/11/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị *Kháng chiến, kiến quốc*, xác định tính chất cách mạng nước ta và hai nhiệm vụ chiến lược là kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng chế độ mới. Công tác tuyên truyền tập trung vào nhiệm vụ củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Để củng cố chính quyền cách mạng, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, Chính phủ quyết định tổ chức Tổng tuyển cử vào tháng 01/1946 để bầu Quốc hội, xây dựng Hiến pháp và lập Chính phủ chính thức. Công tác tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền vận động bầu cử, đấu tranh chống lại sự phá hoại của quân đội Tưởng Giới Thạch và bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách ở miền Bắc, thực dân Pháp ở miền Nam.

## **2.2. Động viên toàn dân kháng chiến, thi đua yêu nước, giết giặc lập công**

Ngày 19/12/1946, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng chủ trương phát động cuộc kháng chiến trong cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ngày 22/12/1946, Trung ương Đảng ra Chỉ thị toàn dân kháng chiến. Công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền những khẩu hiệu: Toàn dân đoàn kết, kháng chiến lâu dài; Liên hiệp dân Pháp, đánh thực dân Pháp! Bảo toàn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền; Đánh đổ chính quyền bù nhìn; Củng cố cộng hoà dân chủ! Việt Nam nhất định độc lập; Trung Nam Bắc nhất định thống nhất! Tuyên truyền lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng và tác phẩm "*Kháng chiến nhất định thắng lợi*" của đồng chí Trường Chinh là sự hướng dẫn, động viên và tổ chức nhân dân ta đấu tranh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tuyên truyền rộng rãi nội dung Đại hội lần thứ II của Đảng được tiến hành trong tháng 02/1951. Báo cáo chính trị trình Đại hội đã khái quát cuộc vận động cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, tổng kết quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta trong 21 năm.

Ngày 07/5/1954, ta đã giành toàn thắng trên chiến trường Điện Biên Phủ, là mốc son chói lọi trong lịch sử chống quân xâm lược của dân tộc ta. Công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng làm nên chiến công đó.

### **3. Công tác tuyên giáo trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành thắng lợi (1954 - 1975)**

Công tác tuyên giáo đã góp phần động viên nhân dân miền Bắc ra sức khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa. Đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người lao động làm chủ đất nước, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có văn hóa và kỹ thuật, có sức khỏe; những người phát triển toàn diện để xây dựng xã hội mới.

Công tác tuyên giáo ở miền Nam đã cổ vũ quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang ở khắp mọi nơi, trên cả ba vùng: Vùng núi, đồng bằng và đô thị. Khơi dậy lòng căm thù giặc, bồi dưỡng lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, đức hy sinh, tạo nên phong trào thi đua giết giặc, lập công. Cùng với sự chi viện của miền Bắc, công tác tuyên giáo ở miền Nam đã góp phần đánh bại các chiến lược "*Chiến tranh đặc biệt*", "*Chiến tranh cục bộ*", "*Việt Nam hóa chiến tranh*"; tổng tiến công Mậu Thân 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc vào ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

### **4. Công tác tuyên giáo sau khi đất nước thống nhất từ 1975 đến nay**

- *Thời kỳ 1975 - 1985*: Sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, giáo dục nhằm phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước trong chiến tranh thành sức mạnh mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, tạo điều kiện cho các bước phát triển tiếp theo. Đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước.

- *Thời kỳ 1986 đến nay*: Công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần hình thành và từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận vừa hợp quy luật, vừa hợp lòng người, đưa đường lối đổi mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, mở rộng dân chủ, khơi dậy sự sáng tạo của mọi ngành, mọi địa phương, các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc, vượt qua nhiều thử thách để có những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại. Tham mưu cho Đảng nhiều luận điểm mới về văn hoá, giáo dục, khoa học, chăm sóc sức khỏe nhân dân... trong đường lối đổi mới.

Bước sang thế kỷ 21, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại lên tầm cao mới... Công tác tuyên giáo ngày càng bám sát thực tiễn, dự báo, phát hiện, đề xuất và tham gia xử lý những vấn đề bức

xúc. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để định hướng và giải quyết những vấn đề tư tưởng liên quan đến phát triển, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an sinh xã hội... Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế của nước ta được nâng cao trên trường quốc tế. Đó là công lao của toàn Đảng và Nhân dân ta, trong đó công tác tuyên giáo giữ vai trò quan trọng, góp phần quan trọng trong sự phát triển mạnh mẽ của công cuộc đổi mới.

### **III- BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

- Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao tính khoa học của công tác tuyên giáo.

- Bám sát thực tiễn đất nước và tình hình thế giới, dự báo xu hướng, phát hiện vấn đề, chủ động tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận xã hội.

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo. Các cấp uỷ đảng và chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu phải quan tâm và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên giáo.

- Nâng cao tính chiến đấu, chủ động phản bác kịp thời, sắc bén những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo từng giai đoạn cách mạng, hiện đại hoá phương tiện tác nghiệp.

### **B- 94 NĂM TRUYỀN THÔNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TỈNH ĐỒNG THÁP (1930 - 2024)**

Công tác tuyên huấn là một trong những công tác đặc biệt quan trọng đã được Đảng ta xác định ngay từ khi mới ra đời. Ở tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp), ngay sau khi các Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ra đời (11/1929), đã luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác tư tưởng, chính trị, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản được đặt lên hàng đầu. Song hành cùng với phong trào cách mạng Việt Nam nói chung, phong trào cách mạng trong Tỉnh nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên huấn tỉnh Đồng Tháp đã trải qua 94 năm (1930 - 2024) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Quá trình đó được khái lược qua những thời kỳ:

#### **1. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị trong thời kỳ vận động cách mạng đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)**

Thời kỳ này, thông qua từng cuộc đấu tranh trong các cao trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945, các chi bộ đảng không ngừng giáo dục, động viên, mở rộng tổ chức, làm cho quần chúng tin tưởng vào sức mạnh của

mình, từ đó lãnh đạo các phong trào đấu tranh để làm nên thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

## **2. Công tác tuyên huấn trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)**

Sau khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, tại Đồng Tháp, công tác tuyên huấn tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, tập trung tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, quyết tâm, sát cánh bên Đảng góp sức người, sức của cùng với nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

## **3. Công tác tuyên huấn trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)**

Trong thời kỳ này, trước một kẻ thù hung bạo, được trang bị các loại vũ khí tối tân, hiện đại, phong trào cách mạng miền Nam nói chung, Đồng Tháp nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam, Đảng bộ Đồng Tháp đã "kiên cường bám trụ, giữ đất giành dân", kết hợp ba mũi giáp công "Quân sự, Chính trị và Binh vận", trong đó công tác tuyên huấn giữ một vai trò rất quan trọng, đã tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ cách mạng cho quần chúng, kịp thời đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn "tâm lý chiến" của kẻ thù.

Kết thúc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, toàn Ban có trên 70 đồng chí là liệt sĩ, thương binh và bị địch bắt tù đày. Máu xương và sự cống hiến của các đồng chí góp phần làm rạng rỡ hơn truyền thống anh dũng, kiên cường của Ban Tuyên huấn tỉnh nhà.

## **4. Công tác tuyên huấn 10 năm sau giải phóng (1975 - 1985)**

Đây là thời kỳ đất nước hoà bình, thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ công tác tuyên huấn chuyển sang thời kỳ cách mạng mới đó là thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, chung sức hàn gắn vết thương chiến tranh, tái thiết đất nước, chung sức xây dựng xã hội mới; chú trọng vận động nhân dân thay đổi các tập quán lạc hậu, khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân...

## **5. Công tác tuyên giáo trong thời kỳ đổi mới đất nước và thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1986 - 2024)**

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, năm 1987, Tỉnh uỷ Đồng Tháp quyết định sát nhập Ban Khoa giáo, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng và Ban Tuyên huấn thành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Công tác tuyên truyền trong giai đoạn này là tập trung tuyên truyền những tìm tòi, đột phá ở Đồng Tháp, khắc phục thói quen tư duy cũ. Công tác tư

tưởng tập trung triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương được kịp thời, nhanh chóng và sâu rộng. Công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giác ngộ về quyền lợi và nghĩa vụ, về quyền làm chủ của tập thể trong các tổ chức quần chúng, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân có chuyển biến và đẩy mạnh hơn so với trước.

Nhìn chung, Ban Tuyên giáo các cấp đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị làm tốt công tác tư tưởng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, giữ vững định hướng của Đảng, phản ánh khá chân thực và sinh động các phong trào của địa phương, hướng dẫn dư luận xã hội, khơi dậy tiềm năng phát triển sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, tham gia đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần dân chủ hóa đời sống xã hội, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Qua 94 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Tuyên giáo tỉnh Đồng Tháp đã đúc kết ra được những truyền thống quý báu, đầy vẻ vang để mọi thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo tỉnh nhà có thể tự hào và phát huy trong hiện tại và tương lai, những truyền thống đó là:

*Thứ nhất*, truyền thống trung thành vô hạn với Đảng, với lợi ích của Tổ quốc và dân tộc, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

*Thứ hai*, truyền thống quyết tâm đấu tranh giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối của Đảng; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Trong mỗi giai đoạn, ngành Tuyên giáo của Đảng luôn thấm nhuần quan điểm chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phương pháp công tác.

*Thứ ba*, truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ ngành Tuyên giáo của Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.

*Thứ tư*, truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Trải qua những thử thách khắc nghiệt của chiến tranh, những cán bộ ngành Tuyên giáo của Đảng đã nêu những tấm gương sáng ngời về tinh thần đoàn kết gắn bó, thương yêu nhau; về tình đồng chí, đồng đội. Chính tình nghĩa đó đã gắn kết những người cán bộ, đảng viên thành một đội tiên phong được nhân dân tin yêu, tạo thành sức mạnh để ngành Tuyên giáo của Đảng ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giữ vững niềm tin và giữ vững ngọn cờ lãnh đạo của Đảng.

*Thứ năm*, truyền thống không ngừng học tập, nghiên cứu, sáng tạo để nâng cao trình độ, bản lĩnh, kỹ năng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó trong bất kỳ tình huống nào, giúp Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ, phát huy đến đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

## **6. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Tỉnh thời gian tới**

### **6.1. Phương hướng chung**

Phát huy truyền thống 94 năm qua và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, công tác tuyên giáo của Đảng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đại đoàn kết toàn dân tộc. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tích cực và chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Chủ động phối hợp nắm tình hình tư tưởng để tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Tham mưu giúp cấp uỷ kịp thời ban hành văn bản để lãnh đạo nhiệm vụ công tác Tuyên giáo; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

### **6.2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu**

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp

- + Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức học tập và quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;



gắn học tập với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn.

+ Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII về tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân.

- Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao. Chỉ đạo, định hướng thông tin trên báo chí theo phương châm "Chủ động, kịp thời, hiệu quả"; chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xoá bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức trong công tác tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác. Phát huy vai trò mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong việc phản bác thông tin sai trái, thù địch góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Đổi mới và nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền, khoa giáo, lịch sử, văn hoá - văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị; chú trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

**BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP**